

## แถลงการณ์ เครือข่ายนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี เพื่อความเป็นธรรม

การดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าและท่าเทียบเรือขนส่งผ่านหินเทพา ภาครัฐและ กฟผ. ไม่คำนึงถึงผลกระทบและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เห็นได้ชัดจากตัวโครงการที่มีขนาดกำลังการผลิตใหญ่ถึง 2,200 เมกาวัต และกินเนื้อที่ตั้งทั้งหมด 2,960 ไร่ และมีการเผ่าถ่านหินถึงวันละ 23 ล้านกิโลกรัม และใช้น้ำจากทะเลเพื่อเข้ากระบวนการผลิตถึงวันละ 9 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่การสำรวจศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EHIA ถูกศึกษาเพียง 5 กม. นับจากที่ตั้งโรงงาน ทั้งๆ ที่ตัวที่ตั้งโรงงานห่างจากชายแดนปัตตานีเพียง 2-3 กิโลเมตร และบริเวณดังกล่าวยังมีป่าชายเลนที่มีเนื้อที่ติดกันประมาณ 10,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่อำเภอเทพา ไปจนถึง อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี แต่กลับถูกละเลยไม่ถูกรวมอยู่ในการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และวิธีการดำเนินรับฟังความคิดเห็นของโครงการ จากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั้งสามครั้งนั้น เป็นไปในรูปแบบมัดมือชกยึดเยียดความต้องการให้กับประชาชนเอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มทุน มีหน้าซ้ำยังให้ข้อมูลรายละเอียดของโครงการแบบหมกเม็ดกล่าวถึงแต่ข้อดี แต่ไม่เคยกล่าวถึงผลกระทบที่จะเกิดหากมีโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งจากงานวิจัยหลายๆ ชิ้น พิสูจน์ชัดเจนว่า มันไปกระทบกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในพื้นที่ ที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเกี่ยวพันกับทะเล ซึ่งทะเลเปรียบเสมือนตัวกับข้าวแหล่งทำมาหากินของคนในพื้นที่ปาตานีและคนภาคใต้ และทะเลยังเป็นแหล่งรายได้หาเลี้ยงปากท้องมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ

เมื่อหนึ่งเมื่อใดที่แหล่งทำมาหากินคือทะเลที่เป็นตัวกับข้าวของประชาชนถูกทุบทิ้ง กล่าวคือได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของภาครัฐ เมื่อนั้นก็จะเป็นการไปซ้ำเติมเงื่อนไขเดิมที่ประชาชนปาตานีมีความรู้สึกที่ว่าตนถูกกดขี่ และอาจเป็นเงื่อนไขใหม่ให้กับกลุ่มคนผู้เห็นต่าง และจะกระทบกับการดำเนินงานของภาครัฐเอง ที่ภาครัฐพยายามสร้างบรรยากาศสันติสุขให้เกิดในพื้นที่เพื่ออื้อให้การเจรจาพูดคุยสันติสุขนั้นดำเนินไปอย่างราบรื่น

หลายครั้งการดูแลแก้ปัญหาเรื่องปากท้องของประชาชนที่อยู่บนฐานทรัพยากรที่มีอยู่นั้นถูกละเลยมองข้าม เห็นสิ่งอื่นใดวิธีการหรือกระบวนการที่จะนำเสนอไปสู่สันติสุขนั้น ปัญหาเรื่องปากท้องต้องถูกพิจารณาและแก้ไขดูแลเป็นอันดับแรกเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถหาเลี้ยงปากท้องของตนและรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนให้อยู่ได้บนฐานทรัพยากรที่มีมาแต่บรรพบุรุษ และการสร้างบรรยากาศสันติสุขก็จะเกิดขึ้น

ในนามเครือข่ายนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ขอเรียกร้องให้ทุกกลุ่มองค์กรและทุกฝ่าย ตระหนักถึงผลกระทบและช่วยกันหยุดยั้งหายนะจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เพื่อไม่ให้กระทบต่อการสร้างบรรยากาศสันติสุขในพื้นที่ และขอเรียกร้องให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจพิจารณาโครงการพัฒนาต่างๆของภาครัฐ อย่างเต็มที่

สันติสุขของชายแดนใต้ไม่ได้หมายถึงการปราศจากเหตุความรุนแรงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องปราศจากมลพิษ ปราศจากความฉ้อฉลไม่เป็นธรรม ปราศจากการทำลายฐานชีวิตฐานทรัพยากรชุมชนด้วย มิเช่นนั้นคำว่าสันติสุขก็จะเป็นเพียงวาทกรรมขายฝัน สันติภาพชายแดนใต้ต้องเดินควบคู่กับการหยุดมหันตภัยจากโรงไฟฟ้าถ่านหินและโครงการพัฒนาต่างๆที่เป็นภัยคุกคามกับทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตดั้งเดิม จึงจะนำสันติภาพและสันติสุขมาสู่พื้นที่อย่างแท้จริง

“ ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สอง ”